

## Cách bảo quản các vật dụng bằng inox luôn sáng bóng

Chất liệu Inox ngày càng được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong mỗi gia đình người dân Việt. Với **gia inox** hợp lý nên sản phẩm inox phổ biến từ chiếc mắc quần áo, kéo, dao, xoong nồi, bàn, ghế, chậu rửa, bồn nước...Chất liệu Inox được coi là bền đẹp và có độ bóng cao, mang lại sự sang trọng cho ngôi nhà của bạn.

Tuy nhiên, do một số nguyên nhân các đồ Inox sẽ không còn bóng đẹp như lúc mới mua mà thậm chí còn bị hoen ố. Vậy để đồ vật bằng Inox luôn sáng bóng và đẹp thì việc vệ sinh là rất cần thiết.



**Nguyên nhân chậu rửa hay bị ố vàng hay gỉ sét, cách khắc phục?**

Nguyên nhân: Do nguồn nước sử dụng bị nhiễm mặn hay nhiễm phèn hoặc do bị dính hóa chất.

Cách phòng tránh và khắc phục: Làm vệ sinh đồ vật Inox mỗi ngày, dùng hóa chất làm sạch inox (nhưng phải rửa lại bằng nước sạch ngay nếu làm không sạch hóa chất sẽ làm sét inox nhiều hơn).

Lưu ý: Không để hóa chất tiếp xúc với da mà đặc biệt là mắt.

Phương pháp vệ sinh Inox đơn giản và hiệu quả:

Bước 1: Trước khi vệ sinh, nên lau sạch bụi.

Bước 2: Sử dụng nước rửa kính xịt vào bề mặt cần làm sạch, sau đó dùng vải mềm hoặc giấy vệ sinh lau sạch. Inox sẽ trở lại bóng đẹp như ban đầu.

Bước 3: Trường hợp nếu bề mặt inox bị ố, có thể sử dụng chất tẩy loại nhẹ chuyên dùng cho inox, lau sạch bằng vải mềm. Sau đó, lau lại bằng nước rửa kính như bước 2.



**CÔNG TY TNHH TM ĐOÀN PHÁT** chuyên cung cấp vật tư ngành INOX, bán sỉ và lẻ các loại **INOX 316, 304, 201, 430,...**

- Cung cấp đầy đủ mặt hàng [inox Tấm](#) , [inox Cuộn](#), Ống, La, Vê, Láp ( cây đặc),... phục vụ các ngành: Sản xuất đồ gia dụng, các công trình bồn, bể, máy móc, trang thiết bị nhà bếp và các ngành nghề có sử dụng vật tư INOX.

- Chuyên cắt, chặt các loại INOX theo đúng quy cách , kích thước mà khách hàng đặt.
- Là đối tác tin cậy của rất nhiều nhà máy sản xuất sản phẩm INOX trên toàn thị trường Việt Nam cũng như các công trình xây dựng cầu đường, các nhà máy cơ khí chế tạo.

## **Bài viết liên quan**

[Gia công chia cuộn/ xả băng inox](#)

[Sản xuất lưới đan inox](#)

[Giới thiệu một số sản phẩm inox tốt của đoàn phát](#)

[Thế nào là một thiết bị inox tốt ?](#)

[Đặt tính của inox](#)

[GIA INOX - SỰ KHÁC NHAU GIỮA INOX 304 VÀ 201](#)